

คิมเบอร์ลีย์-คลีค ระดมพลพนักงานจิตอาสา

รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก จัดกิจกรรม “คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก”



ผ่านพ้นไปหมาดๆ กับกิจกรรมเพื่อสังคม “คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก” โดยบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลีค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูในประเทศไทย ผู้บริหารนำทีมพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจด้านโรคมือเท้าปาก รณรงค์ให้ความรู้ พร้อมเสริมสร้างพฤติกรรมล้างมือที่ถูกต้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางชะแยง จังหวัดปทุมธานี



นางราตรี สกุลตันดิเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลีค ประเทศไทย จำกัด กล่าวในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า “บริษัทฯ มีความห่วงใยในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมือเท้าปากซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำลายซึ่งจะพบการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี และจะพบมากในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล จากปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการระบาดมาก อาทิ ความแออัด ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี ระบบความสะอาดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคล ฯลฯ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักของโรคมือเท้าปาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญใส่ ความห่วงใยต่อลูกค้า และสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ทั้งพนักงาน ลูกค้า และชุมชนเพื่อนบ้านที่เราอาศัยอยู่อีกด้วย”



กิจกรรม “คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก” ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางชะแยง จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นในบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ร่วมงาน โดยมีพี่หมาสก๊อตตัวจิ๋วใจน้อยๆ ได้มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน พร้อมเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับพี่ๆ อาสาสมัครใจดีจากคิมเบอร์ลีย์-คลีค ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากผ่านการเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และให้น้องได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงกับการล้างมืออย่างถูกต้องทั้ง 8 ขั้นตอน รวมถึงการจัดกิจกรรมสนทนาการ บริจาคอ่างล้างมือและผลิตภัณฑ์จากคิมเบอร์ลีย์-คลีค เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยอีกด้วย

นายบรรพต จตุรภัทร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางชะแยง กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ “กิจกรรมในวันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคมในบริเวณพื้นที่ของตำบลบางชะแยง โดยเฉพาะความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางชะแยง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อชาวชุมชนของเราอย่างแท้จริง ทั้งการให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก การสอนเด็กๆ ล้างมืออย่างถูกต้อง ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และมีสุขภาพที่ดีด้วย ชาวชุมชนเองก็พร้อมและยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้กับคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ครับ”



ด้านนางสาวมัทนา วัจวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางชะแยง อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พูดถึงกิจกรรมว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ที่ได้มองเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพให้กับกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลบางชะแยง โดยเฉพาะความสำคัญในการรณรงค์ให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกิจกรรม คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ของเรามาก เพราะเด็กๆ ที่นี่เคยได้รับผลกระทบจากโรคมือเท้าปากมาก่อน ดีใจที่ทางคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ได้เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางชะแยงของเรา ในการรณรงค์และสร้างเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ในเรื่องโรคมือเท้าปาก พร้อมกับเสริมสร้างพฤติกรรมล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งยังมอบอ่างล้างมือและผลิตภัณฑ์จากคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กๆ อีกด้วยค่ะ”

กิจกรรม “คิมเบอร์ลีย์ สอนน้องป้องกัน โรคมือเท้าปาก” ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานทุกๆ ฝ่าย ที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยนอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้และสร้างเสริมความเข้าใจพร้อมแนวทางการป้องกันโรคมือเท้าปากแล้ว น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้การมีสุขภาพที่ดีจากการล้างมือที่ถูกต้องอีกด้วย